

BẮC NINH:

“Gỡ khó” cho các phương tiện qua địa bàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành văn bản hỏa tốc số 1481/UBND-XDCB về việc hỗ trợ các xe chở công nhân, chuyên gia, xe chở hàng đi qua các chốt/trạm kiểm soát phòng, chống dịch tại các khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hiện đang làm nhiệm vụ tại các chốt/trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, nhất là địa bàn huyện Thuận Thành, Yên Phong và TP Bắc Ninh hướng dẫn, hỗ trợ các xe chở công nhân, chuyên gia (đi chung trên các phương tiện ô tô có biển hiệu đóng dấu Công ty dán trên mặt kính trước), các xe chở hàng hóa (có địa điểm giao nhận hàng, giấy tờ hàng hóa đi kèm), nhân viên, công nhân đi xe cá nhân (có đeo thẻ) được phép ra vào các chốt/trạm kiểm dịch để đến công ty/nhà máy làm việc trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Đối với các xe chở hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các xe chở thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của các KCN trên địa bàn tỉnh đến từ tỉnh Bắc Giang được phép ra vào tỉnh Bắc Ninh nhưng phải đáp ứng được các điều kiện gồm: Chỉ có duy nhất 1 lái xe trên xe,

không có biểu hiện ho, sốt, có giấy xét nghiệm Real Time-PCR xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày gần nhất; phải cam kết quay về ngay sau khi giao hàng xong, không được ngủ lại qua đêm tại tỉnh Bắc Ninh.

BQL các KCN, Sở LĐ-TB&XH thông báo, hướng dẫn ngay cho các doanh nghiệp trong và ngoài KCN trên địa bàn tỉnh để phổ biến đến công nhân, người lao động.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành chức năng và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh duy trì sản xuất kinh doanh, không bị gián đoạn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở LĐ-TB&XH, BQL các

KCN tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương, từ đó tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp...; kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật; xem xét trục xuất NLD nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh nhưng không có Giấy phép lao động hoặc không tuân thủ các quy định của cơ quan y tế về phòng chống dịch. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

THÀNH NAM